

## THÔNG BÁO

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Thái Văn Thành tại hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025, kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ**

Ngày 10/01/2025, UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025 và Kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Tỵ. Tham dự hội nghị gồm có: Đồng chí Trần Nhật Quang – TUV - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQVN huyện; thành viên UBND và các Phó ban HĐND huyện; Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội, đoàn thể thuộc huyện; đại diện lãnh đạo các đơn vị: Văn phòng Huyện ủy, Kho bạc Nhà nước Vĩnh Linh, Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh – Gio Linh, Chi cục Thống kê khu vực Vĩnh Linh – Cồn Cỏ, Hạt Kiểm lâm, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trạm Khuyến nông; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Hội nghị đã được quán triệt Kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 27/12/2024 của UBND huyện về việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025) và đón Tết Nguyên đán Xuân Ất Tỵ 2025; Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 26/12/2024 của Chủ tịch UBND huyện về việc phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp, phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong năm 2025; đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện - Chủ trì hội nghị kết luận và giao nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

#### **I. Về triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.**

Năm 2024, bên cạnh những yếu tố thuận lợi cơ bản, huyện Vĩnh Linh cũng gặp không ít khó khăn, thách thức do thời tiết diễn biến bất thường, ảnh hưởng của cơn bão số 6 vào những tháng cuối năm; thị trường bất động sản phục hồi chậm, công tác thu ngân sách trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nhất là nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất. Tuy nhiên với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, huyện Vĩnh Linh đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, đạt và vượt 18/21 chỉ tiêu kinh tế xã hội. Theo đó:

Tổng giá trị sản xuất tăng 14,4% so với năm 2023 cao hơn mức bình quân chung của tỉnh; thu hút nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt kết quả cao. Các dự án trọng điểm quy mô lớn, có tính chất lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội triển khai đảm bảo tiến độ. Công tác giải ngân vốn đầu tư công, nguồn vốn 03 CTMTQG chỉ đạo quyết liệt, thực hiện tốt. Thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư xây dựng các nhà máy có quy mô lớn. Hoàn thành các công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh. Công tác thu ngân sách được tập trung chỉ đạo.

Sự nghiệp văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, hoạt động sôi nổi; tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đặc biệt Lễ kỷ niệm 70 năm truyền thống Vĩnh Linh đồng thời đón nhận Huân chương độc lập hạng hai (lần thứ 4), Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được chú trọng, thực hiện tốt việc phòng chống các loại dịch bệnh. Công tác an sinh và phúc lợi xã hội được chăm lo, công tác giảm nghèo được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục đại trà ổn định, thực chất, chất lượng mũi nhọn đã có bước đột phá với những kết quả nổi bật. Công tác phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu được triển khai kịp thời, hiệu quả.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đã được quan tâm thực hiện theo quy định. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được đẩy mạnh, bộ máy các cơ quan Nhà nước phát huy hiệu lực, hiệu quả, xếp hạng chỉ số cải cách hành chính đứng thứ 2/10 các huyện, thị xã, thành phố; Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân và toàn xã hội. Tình hình chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình thực hiện phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 của huyện còn một số tồn tại, hạn chế: Một số chỉ tiêu chủ yếu, chỉ tiêu thành phần không đạt kế hoạch đề ra. Các dự án du lịch trọng điểm được tỉnh cấp phép trên địa bàn triển khai còn dở dang, chưa mang lại hiệu quả như kỳ vọng. Các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, cụm công nghiệp chậm triển khai do nhà đầu tư chưa quyết liệt, đẩy mạnh thực hiện. Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư dự án cao tốc và một số công trình, dự án còn khó khăn, bất cập. Công tác giao đất theo Nghị quyết số 29 của HĐND tỉnh, thực hiện Kết luận số 229/KL-TTr ngày 14/3/2024 của Thanh tra tỉnh tại xã Vĩnh Sơn chưa đảm bảo tiến độ. Công tác đấu giá quyền sử dụng đất mặc dù có sự quyết tâm cao của các địa phương, đơn vị nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình trạng phản ánh, kiến nghị; đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp không thuộc diện giải quyết hoặc không có cơ sở để giải quyết vẫn còn xảy ra ...

Năm 2025 là năm cuối trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2021 - 2025; là năm Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khu vực Vĩnh Linh (16/6/1955 - 16/6/2025),

tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Dự báo bên cạnh những thuận lợi, vẫn có những khó khăn, thách thức rất lớn, đòi hỏi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân tiếp tục quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm “**Tiếp nối thành công - Chung sức đồng lòng - Về đích toàn diện**” để hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm và cả nhiệm kỳ. Theo đó, UBND huyện yêu cầu tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Các Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Huyện ủy đã phát biểu tại hội nghị; tập trung quán triệt và tổ chức triển khai kịp thời, quyết liệt nội dung chỉ đạo tại các kết luận, nghị quyết, chương trình của Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2025.

Trên cơ sở nội dung Ban Thường vụ Huyện ủy ký cam kết trách nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bản đăng ký trách nhiệm của người đứng đầu Cấp ủy với Ban Thường vụ Huyện ủy; UBND huyện yêu cầu thủ trưởng các đơn vị nêu cao vai trò trách nhiệm, nghiêm túc quản lý, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, nội dung như đã cam kết.

Căn cứ Chương trình hành động, Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 và hưởng ứng Phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khu vực Vĩnh Linh, Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; các phòng ban, đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, chương trình để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp; đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của huyện; phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 đã đề ra.

Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện rà soát các nhiệm vụ còn tồn đọng năm 2024 để tham mưu chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 theo đúng tinh thần Nghị quyết; tổng hợp báo cáo kết quả đạt được và xây dựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm theo quy định. Các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách lĩnh vực tập trung chỉ đạo các phòng ban, đơn vị tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

2. Đối với sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, tổ chức hội thuộc UBND huyện; giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện thực hiện đảm bảo đúng quy trình, thủ tục và thời gian theo quy định; Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tham mưu, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thuộc diện sắp xếp các nội dung liên quan đến tài sản, tài chính, quyết toán nguồn kinh phí năm 2024 và rà soát, đánh giá mức độ tự chủ về tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành rà soát, đề xuất phương án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập. Các phòng ban, đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Các đơn vị thuộc Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ thuộc ngành lĩnh vực quản lý, phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, đơn vị liên quan, tích cực tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2025.

4. Công an huyện, BCH Quân sự huyện tiếp tục tham mưu đảm bảo giữ vững QP-AN, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Ất Ty và các ngày lễ lớn trong năm 2025. Tổ chức tốt công tác giao, nhận quân năm 2025 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng. Tiếp tục rà soát cải cách hành chính về an ninh trật tự gắn với xây dựng chính quyền số, xã hội số, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ.

5. Đề nghị Đảng uỷ, HĐND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các kết luận, nghị quyết, chỉ thị và văn bản chỉ đạo của các cấp; phối hợp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Tập trung chỉ đạo Đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2025-2030.

6. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội huyện.

Phối hợp, tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến tận người dân; tuyên truyền công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Khu vực Vĩnh Linh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; giải phóng mặt bằng các công trình, dự án; tham gia xây dựng chính quyền góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển KTXH, QPAN năm 2025.

7. Kính đề nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực HĐND huyện tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đề ra các chủ trương, nhiệm vụ, biện pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức ở các phòng, ban cấp huyện sau sáp nhập, chỉ đạo công tác quy hoạch tổng thể của huyện trên các lĩnh vực để UBND huyện kịp thời triển khai thực hiện.

## **II. Về triển khai kế hoạch hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Ất Ty**

Yêu cầu các phòng, ban ngành, đơn vị, địa phương căn cứ vào phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động quán triệt, triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện về tổ chức đón Tết Nguyên đán Ất Ty 2025; đặc biệt chú trọng công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng sâu, vùng xa, hải đảo.

Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Ất Ty một cách thiết thực, an toàn, hiệu quả, tiết kiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân. Có Kế hoạch cụ thể, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực Tết; kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống phát sinh. Nghiêm túc trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết.

Trên đây là nội dung kết luận của đồng chí Thái Văn Thành – Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị, Văn phòng HĐND&UBND huyện thông báo đến các đồng chí lãnh đạo huyện biết để chỉ đạo, các phòng ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn biết để triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- BTV Huyện uỷ, TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- BTT UBMTTQVN huyện;
- Như thành phần dự họp;
- Các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc huyện;
- Chánh, các Phó Chánh VP, CV,
- Đảng uỷ, HĐND, UBND các xã, thị trấn;
- Lưu : VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Nguyễn Văn Hiến**